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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี  2558 
บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

 
 บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558  เม่ือวนัศุกร์ท่ี         

3 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการ/ ประธานกรรมการ 
2) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4) นายสุวทิย ์เมษินทรีย ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5) พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6) นายถาวร พานิชพนัธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
7) นายณฐัชาติ จารุจินดา กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
8) นายทศพร ศิริสัมพนัธ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
9) นายพรายพล คุม้ทรัพย ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
10) นายยงยทุธ จนัทรโรทยั กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
11) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ 
12) นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
13) นายบวร วงศสิ์นอุดม กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
14) นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี- 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378  

ทีป่รึกษากฎหมายอสิระทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) นางสาวเพียงพนอ บุญกลํ่า ทนายความหุน้ส่วน บริษทั วรีะวงค,์ ชินวฒัน์ และ เพียงพนอ จาํกดั 
2) นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ ทนายความ บริษทั วรีะวงค,์ ชินวฒัน์ และ เพียงพนอ จาํกดั 
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ผู้บริหารระดบัสูงทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1)  นายไมตรี เร่ียวเดชะ รักษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส - ดา้นการกลัน่และปิโตรเคมี และ 
  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นประสิทธิภาพการผลิต 
2)  นายวษิณุ วงศส์มบูรณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นการพาณิชยอ์งคก์ร 
3)  นางปริศนา ประหารขา้ศึก รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการเงินและบญัชี 
4)  นายสมชยั วงศว์ฒันศานต ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นกลยทุธ์องคก์ร  
5)  นายโกศล พิมทะโนทยั รักษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการผลิต 
6) นายวโิรจน์ มีนะพนัธ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นกาํกบักิจการองคก์ร / เลขานุการบริษทัฯ 
 

 ก่อนเร่ิมการประชุม มีการนาํเสนอวีดิทศัน์ (VDO) เก่ียวกบัมาตรการและระบบรักษาความปลอดภยักรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินของหอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
 
เร่ิมการประชุม เวลา  14.00 น. 

 นายคุรุจิต นาครทรรพ  ประธานกรรมการ ทาํหน้าท่ีประธานท่ีประชุม ("ประธานฯ") กล่าวแนะนํา
กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระต่อท่ีประชุม ตามรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ 
ก่อนเปิดการประชุม 

 จากนั้น ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีหุ้นสามญัทั้งหมดจาํนวน 2,040,027,873 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงเป็นทุนจดทะเบียนท่ีไดช้าํระแลว้ทั้ งส้ิน 20,400,278,730.00 บาท และไดแ้จ้งจาํนวนผูเ้ขา้
ประชุมขณะเปิดประชุม ประกอบดว้ย ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 1,630 คน และผูรั้บมอบฉันทะ จาํนวน 466
คน รวมทั้งส้ิน 2,096 คน นบัรวมจาํนวนหุ้นได ้1,499,517,662 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 73.50 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด ซ่ึงเกินกวา่
หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 35 ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  2558 เพ่ือ
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระท่ีไดบ้อกกล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558  

 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดาํเนินการประชุม เพ่ือให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และเพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดงัน้ี  

 ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 37 กาํหนดวา่ การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ใหถื้อวา่หน่ึงหุน้มี
หน่ึงเสียง และผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น  นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 

 สําหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ประธานฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ ในการลงมติในแต่ละ
วาระ  โดยถามท่ีประชุมเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้ น ถ้าไม่มีผูใ้ดออกเสียง          
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัในวาระดงักล่าว  หากมี         
ผู ้ไม่เห็นด้วย หรือ ต้องการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีได้รับมา และ          
มอบให้เจา้หนา้ท่ี เพ่ือนาํไปรวมคะแนนท่ีหน่วยรวมคะแนนกลาง เพ่ือประกาศผลการลงมติในวาระ
นั้นๆ ต่อไป  
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 เน่ืองจากมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ 
ดงันั้น จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีเขา้ประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงและ
อาจไม่เท่ากนั 

 บริษทัฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยในทุกวาระเม่ือการประชุมเสร็จส้ิน เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั้ งน้ี การลงคะแนนเสียงในการประชุมเป็นการ
ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้น และ
ผูรั้บมอบฉนัทะทั้งหมดเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะประสงคแ์สดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบ
วาระ ขอให้สอบถามผา่นไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้โดยแจง้ช่ือ - นามสกุลและระบุดว้ยวา่เป็นผูถื้อ
หุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ แลว้จึงถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้การบนัทึกรายงานการ
ประชุมเป็นไปอยา่งถกูตอ้งครบถว้น  

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีคาํถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลังพิจารณาอยู่ ขอให้นําไป
สอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอใหผู้ถื้อหุน้ใหค้วามเห็น 
หรือสอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซํ้ ากนั เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึงขอให้ผูถื้อหุ้นให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชุมเป็นไป
ดว้ยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีกาํหนด  

 นอกจากน้ี กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ    
บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมเจา้หน้าท่ีสําหรับแปลคาํถามเป็นภาษาไทย และกรรมการ/ ผูบ้ริหารจะตอบ
คาํถามเป็นภาษาไทย เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมไดเ้ขา้ใจทัว่กนั โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะ
แปลคาํตอบเป็นภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสอบถามไดเ้ขา้ใจดว้ย 

 ในการประชุมคร้ังน้ี นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษทั วีระวงค์, ชินวฒัน์ 
และเพียงพนอ จาํกดั จะทาํหน้าท่ีสักขีพยานการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและ นางสาวพชัราภรณ์ ลิมปิองัคนันต ์         
ผูถื้อหุน้ อาสาเป็นตวัแทนผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม ทาํหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ต่อมาประธานฯไดเ้ปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุ้นสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง โดยขอให้แจ้งช่ือ-นามสกุล ก่อนถามคาํถาม แต่ปรากฏว่า        
ไม่มีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองน้ี จึงดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2557 และพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิสําหรับปี  
 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 ประธานฯ รายงานวตัถุประสงค์และเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่าตาม พระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 112 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 38 และขอ้ 41 กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้ง
จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี และจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนเพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมติั   

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 รวมทั้ งงบ
การเงินสาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแลว้ ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงาน
ประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และเพื่อใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบสรุปผล
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การดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 โดยครบถว้นและเขา้ใจไดง่้าย จึงขอนาํเสนอรายละเอียดในรูปแบบวีดิทศัน์ 
(VDO) ความยาวประมาณ 10 นาที  

 หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
มีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 
 นายฮังใช้  อคัควสักลุ - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

1) ผูถื้อหุน้มาประชุมในนามชมรมผูถื้อหุน้ไทย และไม่สามารถลงทะเบียนไดโ้ดยถกูปฏิเสธจากเจา้หนา้ท่ี 
เน่ืองจากใชแ้บบมอบฉันทะจากกระทรวงพาณิชย ์โดยผูถื้อหุ้นเห็นวา่ กรณีน้ีเป็นการริดรอนสิทธ์ิผูถื้อหุ้น เพราะหนงัสือเชิญ
ประชุมของบริษทัฯ หนา้ 25 ไม่ไดร้ะบุวา่ หา้มใชแ้บบมอบฉนัทะท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกในการลงทะเบียน 

2) เก่ียวกับวาระดาํเนินงาน เน่ืองจากราคานํ้ ามันได้ปรับลดลงค่อนขา้งมากในปี 2557 อยากทราบว่า 
บริษทัฯ ขาดทุนจากการเกบ็สตอ๊กนํ้ามนัเท่าไร และบริษทัฯ มีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร 
 
ประธานฯ      ช้ีแจงดงัน้ี 

1) บริษทัฯ ไดท้าํตามระเบียบของบริษทัฯ ถา้ไดรั้บการมอบฉันทะอยา่งถูกตอ้งก็ควรจะไดรั้บสิทธ์ิ และ
ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมายตรวจสอบกรณีท่ีผูถื้อหุน้สอบถามดว้ย 

2) เม่ือตน้ปี 2557 ราคานํ้ ามนัดิบนั้นไดข้ึ้นไปอยูท่ี่100 กว่าเหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แต่ปลายปีนั้นได้
อ่อนตวัลงมาอยู่ท่ีระดบั 60 กว่าเหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีภาระขาดทุนจากสต๊อกนํ้ ามนั (Stock Loss)     
สูงถึง 16,890 ลา้นบาท ในฐานะกรรมการก็ไดส้อบถามผูบ้ริหารอยูเ่ป็นประจาํว่าสถานการณ์แบบน้ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการ
อะไรบา้งและไดรั้บรายงานว่า บริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยูห่ลายมาตรการ และถา้ไม่นบัรวม Stock Loss บริษทัฯ จะมีกาํไรสูง  
ถึงเกือบ 13,000 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัฯ พยายามพฒันาประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นโรงกลัน่นํ้ ามนัชั้นนาํของประเทศ
ไทย และพยายามท่ีจะปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพต่างๆ จากนั้นประธานฯ ได ้มอบหมายให้นายอธิคมฯ ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อธิบายเพ่ิมเติม 
 
นายอธิคมฯ  ช้ีแจงวา่ ราคานํ้ ามนัท่ีลดลงเกิดจากการท่ีตลาดอยูใ่นภาวะมีอุปทานส่วนเกินเน่ืองจากการผลิต shale oil ท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในไตรมาสท่ี 4 ท่ีผา่นมา การขาดทุนจากสต๊อกนํ้ ามนั ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ราคา
และปริมาณ ในส่วนราคาจะเป็นไปตามสภาพตลาดซ่ึงอาจจะมีการบริหารความเส่ียงไดบ้า้งแต่กไ็ม่สามารถท่ีจะทาํไดท้ั้งหมด 
แต่สําหรับเร่ืองปริมาณนั้น ในกรณีท่ีราคานํ้ ามนัผนัผวน บริษทัฯไดพ้ยายามปรับลดปริมาณสต๊อกนํ้ ามนัให้อยูใ่นระดบัท่ีตํ่า
ท่ีสุดเท่าท่ีทาํไดโ้ดยยงัคงตอ้งคาํนึงถึงการสํารองทางยุทธศาสตร์ และการสํารองตามกฎหมายรวมถึงการดาํเนินงานของ        
โรงกลัน่ ท่ีจะตอ้งทาํการเดินเคร่ืองจกัรไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ โดยปกติแลว้บริษทัฯ จะสาํรองนํ้ ามนัประมาณ 8-9 ลา้นบาร์เรล 
แต่ในช่วงปลายปีนั้นบริษทัฯ ไดล้ดระดบัลงมาเหลือเพียง 3 ลา้นบาร์เรล เพ่ือลดผลกระทบรวมถึงการทาํสัญญาซ้ือนํ้ ามนัดิบ   
โดยรับมอบสินคา้เม่ือเรือเดินทางมาถึงท่าของโรงกลัน่แลว้ เพ่ือลดผลกระทบจากราคาท่ีผนัผวนระหวา่งการขนส่ง บริษทัฯ 
ไดพ้ยายามบริหารจดัการปริมาณสต๊อกนํ้ ามนัอย่างจริงจงัในช่วงปลายปี ส่วนในเร่ืองของราคาก็ไดมี้การบริหารความเส่ียง 
โดยมีกาํไรจากการบริหารความเส่ียงเป็นเงินรวมประมาณ 2,000 ลา้นบาท ซ่ึงช่วยบรรเทาภาระการขาดทุนจากสตอ๊กนํ้ามนัได ้
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 นายประเสริฐ  แก้วดวงเทยีน - ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดงัน้ี  

1) จากขอ้มูลท่ีทราบมาพบวา่ ราคานํ้ามนัดิบส่วนใหญ่ตอ้งอา้งอิงราคานํ้ามนัดิบดูไบ ตอ้งการสอบถามวา่ 
บริษทัฯ ไดซ้ื้อนํ้ ามนัดิบจากดูไบแหล่งเดียวหรือมีซ้ือจากแหล่งอ่ืนดว้ย และใชร้าคานํ้ ามนัดิบดูไบเป็นราคาสมมุติ ถา้เป็น
เช่นนั้น ราคาขายหรือส่วนต่างราคา (Spread) ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บกไ็ม่น่าจะเป็นจริงเพราะราคาตน้ทุนเป็นราคาสมมุติ 

2) ในฐานะท่ีบมจ. ปตท. สผ. ก็อยูใ่นกลุ่ม ปตท. ไม่ทราบวา่ ทางบริษทัฯ ไดซ้ื้อนํ้ ามนัดิบจากทาง บมจ. 
ปตท. สผ. หรือไม่ และคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของปริมาณการกลัน่ในแต่ละปี 
 

ประธานฯ     ช้ีแจงดงัน้ี 
1) ราคานํ้ ามนัดิบดูไบถูกใชเ้ป็นราคาอา้งอิง (Benchmark) ในตลาดเอเชีย แต่ในเวลาซ้ือขายจริง ก็จะมี

ส่วนเพ่ิมส่วนลดจากราคาอา้งอิงดงักล่าว ข้ึนอยูก่บัคุณภาพนํ้ามนัดิบแต่ละชนิด การบนัทึกทางบญัชีกใ็ชร้าคาซ้ือขายจริง 
2) บริษทัฯ ไดรั้บนํ้ ามนัดิบเพชร จากแหล่งนํ้ ามนัดิบสิริกิต์ิ ท่ี จ. กาํแพงเพชร ซ่ึง บมจ. ปตท. สผ. เป็น

ผูผ้ลิต 
จากนั้น ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผู ้

ช้ีแจงในรายละเอียด 
 

นายอธิคมฯ ช้ีแจงวา่ อตัราสัดส่วนนํ้ามนัดิบท่ีโรงกลัน่ใชม้าจากแหล่งตะวนัออกกลางประมาณร้อยละ72 ซ่ึงส่วนใหญ่
ราคาก็จะอา้งอิงกบัราคานํ้ ามนัดิบดูไบ โดยมีส่วนเพ่ิมส่วนลด แลว้แต่สภาวะตลาด ส่วนนํ้ ามนัดิบในประเทศนั้นทาง บริษทัฯ 
ไดรั้บมาจาก บมจ. ปตท. สผ. ประมาณร้อยละ 9 ส่วนท่ีเหลือมาจากแหล่งตะวนัออกไกล เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย รัสเซีย 
และ ออสเตรเลีย เป็นตน้ 
 
 นางรัตนา ตนัสกลุ -  อาสาพทิกัษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สอบถามดงัน้ี 

1) คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ ในหนา้ 149 ของ
รายงานประจาํปี อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งปี 2556 กบัปี 2557 นั้น แตกต่างกนั
มาก จาก 5.9 เป็น 0.7 เท่า ตอ้งการทราบเหตุผลและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนดงักล่าว รวมถึงแนวโนม้ในปี 2558 
วา่ อตัราส่วนน้ีจะดีข้ึนหรือลดลงอยา่งไร 

2) สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ขอช่ืนชมท่ีทางบริษทัฯ ไดร่้วมประกาศเจตนารมณ์การต่อตา้นการ   
คอร์รัปชนัและไดรั้บการรับรองแลว้ ตอ้งการสอบถามวา่บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยายไปถึงคูค่า้ทางธุรกิจดว้ยหรือไม่ อยา่งไร 
 
ประธานฯ มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  อธิบายเพ่ิมเติม 

 
นายอธิคมฯ ช้ีแจงวา่ อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียเป็นอตัราส่วนระหวา่ง กาํไรก่อนดอกเบ้ีย ค่าเส่ือม
ราคาและภาษี หรือ EBITDA หารด้วย ตน้ทุนทางการเงิน โดย EBITDA ของบริษัทฯ ในปี 2557 ลดลงเน่ืองจากภาวะ
ขาดทุนจากสต๊อกนํ้ ามนั โดยปกติ บริษทัฯ จะมี EBITDA อยู่ประมาณ 20,000 ลา้นบาท ในปี 2557 บริษทัฯ มี EBITDA 
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ลดลงเหลือเพียงประมาณ 2,000 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนต่างท่ีหายไปก็คือ ภาวะขาดทุนจากสต็อกนํ้ ามนั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ    
ยงัมีสถานะกระแสเงินสดท่ีแข็งแกร่ง  การท่ีราคานํ้ ามนัลดลง ทาํให้ความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวียนลดลงไปประมาณ
คร่ึงหน่ึง ดงันั้นประเด็นความสามารถในการชาํระหน้ีจึงไม่น่ากงัวล สําหรับในปี 2558 นั้น เม่ือราคานํ้ ามนัอยูใ่นระดบัท่ี
ทรงตวัแลว้และหากส่วนต่างราคานํ้ ามนัสําเร็จรูปและราคานํ้ ามนัดิบยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี จะทาํให้อตัราส่วนน้ีเพ่ิมสูงข้ึน 
เพราะ EBITDA ก็จะเร่ิมคงตวั เพราะราคานํ้ ามนัดิบเร่ิมมีเสถียรภาพ ผลกระทบจาก Stock Loss ก็ไม่น่าจะมากเหมือนปี 
2557  

 
ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายทศพรฯ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการฯ ช้ีแจงประเดน็คาํถามท่ี 2 
 
นายทศพรฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น ท่ีไดย้กประเด็นน้ีข้ึนมาสอบถาม โดยช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการ
ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ พนกังาน และรวม
ไปถึงคู่คา้ของเครือบริษทัไทยออยล์ทั้งหมด ในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํแนวปฏิบติัของคู่คา้เครือไทยออยล์ข้ึน 
เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งคู่คา้และบริษทัฯ ในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งซ่ือตรงและย ัง่ยืน และในปี 2558 
นั้น บริษทัฯ กมี็แผนงานท่ีจะขยายผลในเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงัต่อไป 
 
 นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี- ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

1) ขอช่ืนชมและสนับสนุนท่ีบริษทัฯ ไดน้าํผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรมดา้น CSR มามอบ
เป็นของท่ีระลึกใหผู้ถื้อหุน้  

2) มาตรฐานบญัชีในปี 2556 ท่ีมีการบนัทึกวา่ ปรับปรุงใหม่ นั้น มีผลกระทบกบัปี 2556 อยา่งไร และ
จะมีผลกระทบมากนอ้ยเพียงใดต่อผลการดาํเนินงาน ปี 2558 
 
 นายเกยีรตศัิกดิ์ จีรเธียรนาถ – ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็นดงัน้ี 

อา้งถึง รายงานประจาํปี หน้า 2 สินทรัพยข์องบริษัทฯ มีการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่ปี 2553 แต่   
รายไดก้ลบัลดลงตามลาํดบั แปลวา่ความสามารถในการนาํทรัพยสิ์นไปสร้างรายไดล้ดตํ่าลง และเน่ืองจากรายไดไ้ม่เพ่ิมข้ึน 
กาํไรสุทธิต่อหุน้กล็ดลงตามลาํดบั ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2557 ซ่ึงติดลบ โดยผลกระทบภายนอกจากราคานํ้ามนัดิบกเ็กิดข้ึน
ในไตรมาสสุดทา้ยของปี จึงรู้สึกห่วงใยในแง่ของการดาํเนินงานโดยรวม รวมถึงประสิทธิภาพท่ีไดร้ายงานว่าเพ่ิมข้ึนนั้น 
เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวหรือไม่ เพราะหากพิจารณาตามภาพรวมแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้ น  จึงต้องการสอบถามว่า              
ฝ่ายจดัการจะมีมาตรการดาํเนินการอยา่งไร และจะเห็นผลเม่ือไร 

 
 นายชัยรัตน์ ผลาดกิานนท์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี 

1) การซ้ือนํ้ามนัดิบและกาํหนดราคานํ้ามนัดิบเม่ือถึงท่า หมายถึงอะไร 
2) การซ้ือนํ้ ามันดิบจากคู่คา้ บริษัทฯ ใช้สัญญาระยะสั้ น กลาง หรือยาวเป็นสัดส่วนเท่าไร และใน       

แต่ละสัญญามีระยะเวลาอยา่งไร และเป็นราคาท่ีคงท่ีหรือไม่ และในกรณีท่ีราคานํ้ามนัลดลง และบริษทัฯ ยงัรับนํ้ามนัดิบมา
ไม่หมดตามสัญญา บริษทัฯ สามารถต่อรองขอลดราคาลงไดห้รือไม่ 



7/23 

 

3) การสํารองนํ้ ามนัดิบท่ีทางราชการกาํหนดนั้น บริษทัฯ ใชห้ลกัเกณฑ์อะไรในการกาํหนดปริมาณ
นํ้ามนัดิบท่ีตอ้งสาํรองไว ้และหากสมมุติวา่ ปริมาณการสาํรองนํ้ามนัร้อยละ 5 คิดเป็นปริมาณก่ีบาร์เรล  

4) การซ้ือนํ้ามนัจร หมายถึง การซ้ือนํ้ามนั เม่ือนํ้ามนัถึงท่าแลว้มีการต่อรองราคาซ้ือขายใช่หรือไม่ 
5) ณ ราคานํ้ ามนัในปัจจุบนัน้ี บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่ว่า ปีน้ีจะสามารถทาํกาํไรไดเ้ท่าไร และปี 2558 

กาํลงัการผลิตของบริษทัฯ จะลดลงหรือไม่เน่ืองจากความตอ้งการของตลาดในประเทศไม่ดี และความตอ้งการของตลาด
โดยรวมเป็นอยา่งไร 

6) บริษทัฯ ไดใ้ช ้ระบบ Just In Time (JIT) ในการบริหารการจดัซ้ือนํ้ามนัดิบหรือไม่ 
7) ถา้บริษทัฯ ลดปริมาณซ้ือนํ้ามนัดิบลดลง ผลกระทบจากสัญญาซ้ือขายท่ีทาํไวก้บัคู่คา้จะเป็นอยา่งไร  
8) บริษัทฯ มีภาวะขาดทุนจากการสต๊อกนํ้ ามันดิบตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ เม่ือ

เปรียบเทียบกบัภาวะขาดทุนโดยรวม 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผูถื้อหุ้นท่ีสนับสนุนเร่ืองกิจกรรมและผลิตภณัฑ์จากโครงการ CSR ของบริษทัฯ ส่วน 
เร่ืองการปรับระบบมาตรฐานทางบญัชี TFRIC 4 นั้น บริษทัฯ ไดด้าํเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2556 โดยได ้มอบหมายให ้ 
นางปริศนาฯ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการเงินและบญัชีเป็นผูช้ี้แจง 
 
นางปริศนาฯ  ช้ีแจงว่านโยบายทางบัญชีท่ีสําคญัและมีการเปล่ียนแปลง ได้แก่ การนําเสนองบการเงิน การบันทึก
ผลประโยชน์พนักงาน และเร่ือง TFRIC 4 หรือการประเมินว่า การดาํเนินธุรกิจเขา้ข่ายเป็นสัญญาเช่าทางการเงินหรือไม่ 
และเน่ืองจากบริษทัฯ มีหุ้นอยู ่ทั้งทางตรงและทางออ้ม ประมาณร้อยละ 30 ในบริษทัโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จาํกดั 
(มหาชน) (GPSC) ซ่ึงผลิต  และจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือ EGAT ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นสัญญาเช่าทาง
การเงิน ดงันั้น โรงไฟฟ้า     ตอ้งเปล่ียนการรับรู้ทรัพยสิ์นเป็นการรับรู้รายไดท่ี้มีลกัษณะคลา้ยดอกเบ้ียแทน การปรับปรุง
นโยบายน้ีมีผลให้บริษทัฯ   ตอ้งไปปรับงบยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2556 เน่ืองจากโดยปกติงบการเงินตอ้งแสดงอย่างน้อย 2 ปี
ยอ้นหลงั ทั้งน้ีทางผูต้รวจสอบบญัชีไดต้รวจทานแลว้วา่เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนด 

ประธานฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า การปรับมาตรฐานทางบญัชีเป็นเร่ืองท่ีสมาคมวิชาชีพบญัชีของไทยกาํหนดให้ตอ้ง
ดาํเนินการทุกบริษทั สาํหรับประเดน็ท่ีท่านผูถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละความสามารถในการทาํกาํไร ประธานฯ 
มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูช้ี้แจง  

นายอธิคมฯ   ช้ีแจงว่า จากขอ้มูลท่ีอา้งถึงหนา้ 2 ในรายงานประจาํปีนั้น ในปี 2557 บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานเป็น
ขาดทุนจึงส่งผลให้มูลค่าสินทรัพยล์ดลง ส่วนการท่ีรายไดจ้ากการขายลดลงก็มีสาเหตุหลกัมาจากราคานํ้ ามนัท่ีปรับลดลง 
สาํหรับประเดน็ประสิทธิภาพการใชสิ้นทรัพยน์ั้นในปี 2557 โรงกลัน่ฯ ไดเ้ดินเคร่ืองจกัรท่ีอตัราเดินเคร่ืองสูงถึงร้อยละ 98 
ซ่ึงสูงกว่าอัตราเฉล่ียของโรงกลั่นอ่ืนๆในประเทศซ่ึงอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 87 และการท่ีบริษัทฯ ยงัคงสามารถเดิน
เคร่ืองจกัรอยูใ่นเกณฑท่ี์สูงเช่นน้ี แมส้ภาวะอุตสาหกรรมไม่เอ้ืออาํนวย เป็นเพราะบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานท่ีตํ่า  

ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติม เก่ียวกบัการคาํถามของคุณชยัรัตน์ฯ ซ่ึงบางประเด็นนั้นประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ได้อธิบายไปแล้ว โดยประธานฯ ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าโรงกลั่นไทยออยล์เป็นโรงกลั่นท่ีมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุดในประเทศไทย โดยมีกาํลงัการกลัน่ท่ี 275,000 บาร์เรลต่อวนั ส่วนการสาํรองนํ้ามนันั้นเป็นการสาํรอง
ตามกฎหมายสําหรับกรณีภาวะฉุกเฉินขาดแคลน โดยเม่ือปี 2555-2556 สํารองท่ีร้อยละ 5 ของปริมาณการค้า  ต่อมา   
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รัฐบาลประกาศเพิ่มการสํารองนํ้ ามนัเป็นร้อยละ 6 ส่วนการท่ีเกิดการขาดทุนจากการสํารองนํ้ ามนันั้นไม่ไดเ้กิดจากการ
สาํรองนํ้ามนัตามยทุธศาสตร์เป็นหลกั แต่เป็นการท่ีบริษทัฯ สั่งซ้ือนํ้ามนัในช่วงเวลาหน่ึง และเม่ือกลัน่แลว้ขายออกสู่ตลาด
แลว้ราคานํ้ามนัตกลง ในกระบวนการกลัน่นํ้ามนันั้นตอ้งวางแผนการกลัน่ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 – 60 วนั โดยมีการวางแผน
ว่าตอ้งนาํนํ้ ามนัชนิดใดมากลัน่เพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงสุด รวมถึงให้ไดร้ายไดดี้ท่ีสุด ดงันั้น เวลาท่ีบริษทัฯ ทาํ 
สัญญาซ้ือนํ้ ามัน ราคาก็จะมีการเคล่ือนไหวตามราคาตลาดโลก และเม่ือกลั่นออกมาแล้ว ราคาขายผลิตภัณฑ์ก็จะ
เคล่ือนไหวข้ึนลงตามตลาดโลกเช่นกัน หากราคานํ้ ามันอยู่ในทิศทางขาลงก็จะทําให้เกิดการขาดทุน (Stock  Loss)   
หลงัจากนั้น ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อธิบายเพ่ิมเติมในประเดน็น้ี 

นายอธิคมฯ บริษทัฯ มีสัญญาซ้ือนํ้ ามนัดิบ (Term Contract) ประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณนํ้ ามนัดิบท่ีตอ้งการ 
กล่าวคือ เป็นประเภทท่ีมีปริมาณรองรับแน่นอน โดยราคานํ้ ามนันั้นจะข้ึนอยูก่บัราคาตลาด ณ เดือนท่ีซ้ือขายกนั ซ่ึงอาจ
กาํหนดเป็นราคาท่ีซ้ือ รวมค่าใชจ่้ายต่างๆ ถึงท่าเรือของบริษทัฯ (CIF) หรือราคา ณ จุดส่งมอบท่ีท่าเรือของผูผ้ลิต (FOB)  
ซ่ึงถา้เป็นกรณีหลงักจ็ะมีความเส่ียง เน่ืองจากการขนส่งนํ้ามนัดิบตอ้งใชร้ะยะเวลานาน โดยเฉพาะช่วงท่ีราคานํ้ามนัผนัผวน  
ดงันั้นบริษทัฯ จึงตอ้งพิจารณาเป็นกรณีๆไป 

ประธานฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าการซ้ือนํ้ ามนัดิบ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาระยะยาว (Term Contract) หรือซ้ือในตลาดจร 
(Spot Market) จะอิงอยูก่บัราคานํ้ามนัในตลาดโลกท่ีมีการข้ึนลง แต่ราคาจะเป็นแบบ FOB หรือ CIF ข้ึนอยูก่บัการตกลงกนั 
โดยขอ้มูล ปี 2557 บริษทัฯ ไดซ้ื้อแบบ Term Contract และแบบ Spot Market อยา่งละประมาณคร่ึงหน่ึง 
 
 นายเกยีรตศัิกดิ์ จีรเธียรนาถ – ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี  

ช้ีแจงเพิ่มเติมเก่ียวกบัคาํถามท่ีถามก่อนหน้าน้ีเก่ียวกบัสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง
ตั้งแต่ปี 2554 – 2557 แต่รายไดก้ลบัมีทิศทางลดลง และราคานํ้ ามนัดิบท่ีลดลงอยา่งมากก็เกิดข้ึนเฉพาะในช่วงไตรมาสท่ี 4 
ของปี 2557 เท่านั้น ดงันั้น เม่ือทรัพยสิ์นรวมเพ่ิมข้ึน แต่รายไดล้ดลงแสดงวา่บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นท่ีไม่มีประสิทธิภาพจาํนวน
มากใช่หรือไม่ ถึงส่งผลใหร้ายไดล้ดลง และผลการดาํเนินงานท่ีขาดทุนนั้นเป็นการขาดทุนจากสตอ๊กนํ้ามนัเท่าไร 
 

 นางรัตนา ตนัสกลุ -  อาสาพทิกัษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สอบถามดงัน้ี 

อยากทราบถึงผลกระทบของราคานํ้ ามันท่ีลดลงต่อราคานํ้ ามันดิบท่ีซ้ือมาและต่อราคาผลิตภณัฑ์ท่ี
จาํหน่ายวา่ ทั้งสองส่วนมีผลกระทบกบัผลประกอบการในสัดส่วนอยา่งไร  
 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูช้ี้แจง 

นายอธิคมฯ สินทรัพยข์องบริษทัฯ ส่วนหน่ึงอยู่ในรูปกระแสเงินสดจาํนวนประมาน 40,000 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ 
ตอ้งจดัเตรียมไว ้เน่ืองจากมีแผนการลงทุนโครงการต่างๆ จาํนวน 450 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 15,000 ลา้นบาท 
รวมถึงการสาํรองเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกูอี้กประมาณ 12,000 ลา้นบาท รวมทั้งหมดประมาณ 27,000 ลา้นบาท รวมถึงตอ้งสาํรอง
เงินสดส่วนหน่ึงเพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีผนัผวนดว้ย ส่วนความสามารถในการทาํกาํไรนั้น ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นธุรกิจท่ี
มีความผนัผวน โดยเฉพาะอยา่งยิง่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีท่ีข้ึนอยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด ทาํใหส่้วนต่างในการทาํ
กาํไรนั้นมีความผนัผวน ดงันั้น ความสามารถในการทาํกาํไรจึงลดลงในบางช่วง แต่ความสามารถในการผลิตนั้น บริษทัฯ 
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ยงัคงสามารถรักษาให้อยูใ่นระดบัท่ีดีได ้จากนั้น ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมว่า ในปี 2557 บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้จากการกลัน่รวม 
ธุรกิจอะโรมาติกส์และธุรกิจนํ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐานอยูท่ี่ 6.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล คือ ส่วนต่างท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจาก
การจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยถ้าเทียบตัวเลขกาํไร 6.2 เหรียญสหรัฐฯ กับราคานํ้ ามันดิบท่ีลดลง 50-60 เหรียญสหรัฐฯ         
ต่อบาร์เรลหรือคิดเป็นค่าเฉล่ียภาระขาดทุนจากสต๊อกนํ้ ามนั 4.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จึงทาํให้บริษทัฯ มีผลการ
ดาํเนินงานขาดทุน หลงัหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายทางการเงินแลว้ 
 

 นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี - ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

1) บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินประมาณ 4,000 ลา้นบาท สอบถามว่าบริษทัฯ มีหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ีย
เท่าไร และปีน้ีจะสามารถลดหน้ีไดเ้ท่าไร 

2) ในหนา้ 177 ของรายงานประจาํปีแสดงขอ้มูลกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานลดลง 0.52 สตางค ์สอบถามวา่
ขอ้มูลดงักล่าวถูกนาํไปปรับลดยอดกาํไรสุทธิหรือยงั และการดอ้ยค่าจากราคานํ้ามนันั้นถา้ราคานํ้ามนัปรับสูงข้ึนจะสามารถ
แปลงกลบัมาแลว้ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถจ่ายเงินปันผลไดห้รือไม่ 

3) ขอใหป้รับปรุงตวัหนงัสือในรายงานประจาํปีใหอ้่านง่ายข้ึน 
 
ประธานฯ  มอบหมายใหคุ้ณปริศนาฯ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการเงินและบญัชี เป็นผูช้ี้แจง 

นางปริศนาฯ 1) ต้นทุนทางการเงินโดยหลักก็จะเป็นดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีได้กู้มาส่วนหน่ึงเพ่ือนํามาลงทุนในบริษัท          
ลาบิกซ์ จาํกดั (LABIX) และโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) รวมประมาณ 80,000 ลา้นบาท ส่วนอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็น
ตน้ทุนทางการเงินก็ไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ซ่ึงอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 4.8 และหากนบัรวมดอกเบ้ียรับกจ็ะทาํให้ตน้ทุน
ทางการเงินของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งตํ่าท่ีประมาณร้อยละ 3.5 และในปีน้ี บริษทัฯ จะมีหน้ีท่ีครบกาํหนดชาํระคืน
ในเดือนมิถุนายนจาํนวน 350 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นหน้ีของการออกหุน้กูเ้ม่ือ 10 ปีก่อน ซ่ึงจะทาํใหล้ดหน้ีไดป้ระมาณ 
12,000 ลา้นบาท 

 2) ส่วนของกําไรท่ีลดลงตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจําปีหน้า 177 นั้ น  เป็นการปรับปรุงตาม  
มาตรฐานบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงทาํให้กาํไรปี 2557 ลดลงประมาณ 1,300 ลา้นบาท แต่หากนําผลกระทบปี 2556           
มารวมจะทาํให้มีกาํไรเพ่ิมข้ึนประมาณ 1,000 ลา้นบาท โดยรวมอยู่ในยอดกาํไรสะสมและไดน้าํไปรวมไวใ้นยอดกาํไร
สุทธิเรียบร้อยแลว้ ส่วนเร่ืองการดอ้ยค่านั้น ถา้ราคานํ้ามนัปรับเพ่ิมข้ึนจะสามารถปรับข้ึนมาเป็นกาํไรไดท้นัที  
 
 นายชัชชัย คุณงาม - ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี 

ราคานํ้ ามนัท่ีอยูใ่นระดบัท่ีตํ่าขณะน้ี คาดว่าจะอยูใ่นระดบัน้ีถึงเม่ือใด และถา้ราคานํ้ ามนัผนัผวนเช่นน้ี  
กจ็ะเกิดผลกระทบต่อกาํไร/ขาดทุนจากสต๊อกนํ้ามนั ซ่ึงทาํใหมี้ผลทางบญัชี EBITDA และกาํไร ขาดทุน และเป็นการยากท่ี
บริษทัฯ จะบริหารความเส่ียง  

 

 นายววิฒัน์ คูสกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็นดงัน้ี 
1)  ให้ความเห็นวา่ถา้บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลให้ละเอียดกว่าน้ี คาํถามหลายคาํถามก็จะไม่เกิดข้ึน เช่น 

หากมีการเปิดเผยขอ้มูลปริมาณผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายกจ็ะไม่มีคาํถามเก่ียวกบัรายไดท่ี้ลดลง เป็นตน้ 
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2) ในหนา้ 162 ของรายงานประจาํปีภาษาองักฤษนั้น จะเห็นวา่ปีน้ี บริษทัฯ ขาดทุนประมาณ 6,500 ลา้น
บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทลูก ได้แก่ บริษัทไทยพาราไซลีน จาํกัด 3,087 ล้านบาท และจากบริษัท    
ไทยลูบ้เบส จาํกัด (มหาชน) 2,637 ลา้นบาท และกาํไรจากการทาํสัญญาบริหารความเส่ียง (Derivative Hedging) 2,218    
ลา้นบาท จึงขอสอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดการทาํ Derivative Hedging  

3) หากพิจารณางบการเงินเฉพาะบริษัทฯ บริษัทฯ มีผลขาดทุน 413.2 ลา้นบาท แต่เสียภาษี 1,346.8    
ลา้นบาท รายไดเ้งินปันผลประมาณ 5,000 ลา้นบาท จากบริษทัย่อยก็ไดรั้บยกเวน้ภาษี จึงขอให้อธิบายให้ชดัเจนว่า เป็น
เพราะเหตุใด จึงตอ้งจ่ายภาษีจาํนวนดงักล่าว 

4) หนา้ 257 ท่ีเปิดเผยในเร่ืองสิทธิภาษี BOI โดยบริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี 
และหลงัจากนั้นยกเวน้อีกร้อยละ 50 แต่ไม่ได้เปิดเผยว่า ไดใ้ช้ไปแลว้เท่าไร ควรเปิดเผยขอ้มูลให้ชัดเจนว่า ได้รับการ   
ยกเวน้ทั้งหมดหรือตามจาํนวนเงินลงทุนอยา่งไร 

 
 คุณนิธิศ วนิชบูรณ์ – ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดงัน้ี 

ทุกคาํถามนั้นมีประโยชน์และน่าสนใจ แต่เน่ืองจากว่า ยงัมีวาระการประชุมเหลืออีกหลายวาระ เพ่ือ
ไม่ใหเ้สียเวลา ขอใหค้วบคุมเวลาใหก้ระชบัดว้ย 

 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และช้ีแจงวา่ เป็นระเบียบวาระการประชุมแรกและเน่ืองจากบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงาน
ขาดทุนจึงตอ้งการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามอยา่งเตม็ท่ี อยา่งไรกต็ามจะพยายามควบคุมประเดน็ใหก้ระชบั 

1) การคาดการณ์ราคานํ้ ามันนั้ นเป็นเร่ืองท่ีคาดได้ยาก  บริษัทฯ  ได้ดําเนินการอย่างดีท่ีสุด  และ
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดส้อบถามผูบ้ริหารอยูเ่สมอวา่ปีน้ีสถานการณ์จะเป็นอยา่งไร บริษทัฯ ไดม้องแนวโนม้ทั้งปีวา่ ราคา
นํ้ามนัน่าจะยงัอยูใ่นระดบัท่ีตํ่า แต่คงไม่ปรับลดลงไปมากเหมือนกบัปีท่ีผา่นมา ซ่ึงแนวโนม้นั้นน่าจะอยูท่ี่ประมาณ 50 – 60 
เหรียญสหรับฯ ต่อบาร์เรล 

2) สาํหรับประเดน็เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลไม่ชดัเจนทั้งในส่วนของการทาํ Derivative Headging และสิทธิ
ทางภาษี BOI นั้น ขอรับไวพิ้จารณาแกไ้ขในโอกาสต่อไป 

 
จากนั้น ได้มอบหมายให้นายอธิคมฯ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ อธิบาย

เพ่ิมเติม 

นายอธิคมฯ 1) เร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ BOI นั้น สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามเงินลงทุนท่ีจ่ายไปจริง โดยบริษทัฯ 
ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์ จาํนวนประมาณ 6,600 ลา้นบาท และใช้สิทธิยกเวน้ไปแล้วจาํนวนหน่ึง โดยมียอดสิทธิ
ประโยชน์คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประมาณ 4,800 ลา้นบาท 

2) สําหรับคาํถามท่ีว่าบริษทัฯ มีผลขาดทุน เหตุใดจึงมียอดชาํระภาษีนั้น ช้ีแจงว่าในช่วงกลางปี ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 2 นั้น บริษทัฯ มีกาํไรอยูป่ระมาณ 4,000 กวา่ลา้นบาท จึงมีการเสียภาษีกลางปีไปแต่เม่ือครบปีบญัชี บริษทัฯ มี 
ผลการดาํเนินงานขาดทุนยอดดงักล่าวกจ็ะถกูตั้งเป็นยอดภาษีคา้งรับ 

 
 นายอรุณ นิรมลภารด–ี ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็นดงัน้ี 

มีความมั่นใจในบริษัทฯ และผูบ้ริหารว่า สามารถบริหารความเส่ียงของราคานํ้ ามันได้ และหวงัว่า 
บริษทัฯ จะไม่ดาํเนินการในลกัษณะเก็บกาํไรราคาข้ึนลงของนํ้ ามนั บริษทัฯ ทาํธุรกิจเพ่ือท่ีจะให้ไดก้าํไรจากการผลิต 
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ประเด็นท่ีบริษทัฯ มีผลขาดทุนจากสต๊อกนํ้ ามนัเน่ืองจากราคานํ้ ามนัลดลง มีความเห็นว่า ส่วนหน่ึงเกิดจากนโยบายของ   
ทางภาครัฐท่ีบงัคบัให้มีการสํารองนํ้ ามนัซ่ึงน่าจะมีการหารือปรับแกไ้ขขอ้กาํหนดให้เหมาะสม โดยยกตวัอยา่งการลงทุน  
ในกองทุนหุ้นเป็นตวัอย่างท่ีสามารถปรับเปล่ียนเง่ือนไขให้เหมาะสมได ้และตอ้งการสอบถามว่า ในประเทศเพ่ือนบา้น      
มีเกณฑค์วบคุมการสาํรองนํ้ามนัหรือไม่อยา่งไร 

ประธานฯ  กล่าวคุณสาํหรับความเห็น 

 นายววิฒัน์ คูสกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็นดงัน้ี 
สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการชาํระภาษีตอนกลางปีในขณะท่ีบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานทั้งปีขาดทุนวา่ 

ยอดภาษีท่ีชาํระไปล่วงหนา้ควรจะแสดงอยูใ่นสินทรัพยใ์นงบการเงิน ไม่ควรบนัทึกเป็นรายจ่ายในงบกาํไรขาดทุน 
 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้างปริศนาฯ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการเงินและบญัชี ช้ีแจงเพ่ิมเติม 
 
นางปริศนาฯ สําหรับในงบกาํไรขาดทุนท่ีปีน้ีบริษทัฯ ขาดทุนประมาณ 4,000 ลา้นบาทนั้น และมีรายการภาษี 920 ลา้น
บาทนั้น จริงๆแลว้ปีน้ีบริษทัฯ ไม่ตอ้งเสียภาษี ยอดค่าใชจ่้าย 920 ลา้นบาทนั้นเป็นตวัเลขท่ีสามารถบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทาง
บญัชีไดเ้ลย โดยท่ีไม่ตอ้งชาํระจริง ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีเล่ือนการจ่ายไปในอนาคต (Defer Income Tax) โดยท่ีถือวา่เป็น
ค่าใชจ่้ายของปีน้ี 

หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมแลว้และไม่มีขอ้ซกัถาม
หรือขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี 
 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ

รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2557 และอนุมตังิบการเงนิสําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้  

 เห็นด้วย 1,504,882,007 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย             45,500 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ        0.00 

 งดออกเสียง          823,677 คะแนน    

 

ระเบียบวาระที่ 2 พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2557 

 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็น 
ผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

 นายอธิคมฯ รายงานวตัถุประสงค์และเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 43 กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี และคณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่    
ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่ บริษทัฯ มีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้
ใหร้ายงานผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
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 ผลการดําเนินงานตั้ งแต่วนัท่ี  1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการ
ดาํเนินงาน ขาดทุนสุทธิ 4,026 ลา้นบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิ 1.97 บาทต่อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยสําคัญต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ สถานะกระแสเงินสดและ
แผนการลงทุนของบริษทัฯ ตลอดจนประโยชน์ของผูถื้อหุ้น อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัมีกาํไรสะสม ท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลได ้
ดงันั้น จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1)   อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปีสําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ 1.16 บาท จาํนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 2,366  ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือหักเงิน 
ปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.56 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 
1,142 ล้านบาท ท่ีได้จ่ายให้กับผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 2557 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายสําหรับผล
ประกอบการ 6 เดือนหลงัของปี 2557 อีกในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,224 ลา้นบาท โดยเงินปันผล
ดงักล่าวจะจ่ายออกจากบญัชีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร และเป็นเงินกาํไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30, 23, 20 และ 0 
จาํนวน 0.27 บาท  0.22 บาท 0.08 บาท และ 0.03 บาท ตามลาํดบั 

ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดใน
ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทว ิดงัต่อไปน้ี 

- เงินปันผลจาํนวน 0.27 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาํไรสุทธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัรา       
ร้อยละ 30 ผูไ้ดรั้บเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีไดใ้นอตัรา 30/70 ของเงินปันผล 

 -  เงินปันผลจาํนวน 0.22 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาํไรสุทธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัรา       
ร้อยละ 23 ผูไ้ดรั้บเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีไดใ้นอตัรา 23/77 ของเงินปันผล  

 -  เงินปันผลจาํนวน 0.08 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาํไรสุทธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัรา       
ร้อยละ 20 ผูไ้ดรั้บเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผล 

- เงินปันผลจาํนวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาํไรสุทธิของกิจการท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล (BOI) ผูไ้ดรั้บเงินปันผลไม่ไดรั้บเครดิตภาษี  

 ในการน้ี บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฎรายช่ือ 
ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
29 เมษายน 2558 

 ขอ้ 2)   รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัเม่ือวนัท่ี       
29 สิงหาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.56 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,142 ลา้นบาท ท่ีได้จ่ายให้กับผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 
กนัยายน 2557 

 หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งไรกต็าม ไม่มีคาํถามใดๆ จากผูถื้อหุน้ในระเบียบวาระน้ี ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี 
 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2557 ตามที่เสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
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 เห็นด้วย 1,505,799,876 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย             39,300 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ        0.00 

 งดออกเสียง           105,012 คะแนน   

ระเบียบวาระที่ 3   พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 

 ประธานฯ มอบหมายให้พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

 พล.อ.จิระเดชฯ รายงานวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 23 กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บ
ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล  เบ้ียประชุม  บําเหน็จ โบนัส  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามท่ี            
ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง    มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการเฉพาะเร่ืองอยา่งละเอียด
รอบคอบ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดแ้ก่ 
การเทียบเคียงกบัองคก์รท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ผลงาน
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเร่ือง รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และ
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ตามอตัรา ดงัต่อไปน้ี 

 1.  ค่าตอบแทนประจาํ ประกอบดว้ย  
  1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
  - ประธานกรรมการ(1)    เดือนละ 75,000 บาท  
  - รองประธานกรรมการ (หากมี) (1)   เดือนละ 67,500 บาท  
  - กรรมการ    เดือนละ 60,000 บาท  
 1.2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเร่ือง ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการเฉพาะเร่ืองอ่ืน   
(หากมี) 

  - ประธานกรรมการเฉพาะเร่ือง(1)  เดือนละ 31,250 บาท  
  - กรรมการ    เดือนละ 25,000 บาท  

 2. เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 
  - ประธานกรรมการ(1)    18,750 บาท/คร้ัง  
  - รองประธานกรรมการ (หากมี) (1) 16,875 บาท/คร้ัง 
  - กรรมการ    15,000 บาท/คร้ัง  

อตัราค่าตอบแทนประจาํและเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีกล่าวมานั้น เป็นอตัราเดิมเช่นเดียวกบั
ปีก่อน 

หมายเหตุ:  (1)  ประธานกรรมการบริษทัฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองไดรั้บค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอตัราร้อยละ 25 

และรองประธานกรรมการบริษทัฯ (หากมี) ไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่กรรมการ ในอตัราร้อยละ 12.5 
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3. เงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจาํปี) เสนอให้งดจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสสําหรับผลการ
ดาํเนินงานปี 2557 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานเป็นขาดทุน 

 4. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  -ไม่มี- 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี   
ผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 นายววิฒัน์ คูสกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็นดงัน้ี 
1) ในกรณีท่ีกรรมการเป็นกรรมการเฉพาะเร่ืองจะไดรั้บค่าตอบแทนทั้งในส่วนของกรรมการและ

กรรมการเฉพาะเร่ืองทั้งสองอตัราเลยใช่หรือไม่  
2) ขอช่ืนชมวา่บริษทัฯ จ่ายค่าเบ้ียประชุมในอตัราท่ีสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ 
3) เงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจาํปี) มีการกาํหนดไวห้รือไม่ว่า จ่ายในอตัราเท่าไรและจ่ายอย่างไร 

ควรจะกาํหนดไวด้ว้ยวา่ใชห้ลกัเกณฑอ์ะไรกาํหนด 
ประธานฯ   ช้ีแจงวา่ กรรมการท่ีเป็นกรรมการเฉพาะเร่ืองจะไดรั้บค่าตอบแทนทั้งสองอตัราและในปีน้ีบริษทัฯไม่มี
การจ่ายโบนสัใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานเป็นขาดทุน ส่วน ข้อ เสนอแนะเก่ียวกับ
หลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสัประจาํปีจะรับไวพิ้จารณาและกล่าวขอบคุณ 
 
 นายเกยีรตศัิกดิ์ จีรเธียรนาถ – ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดงัน้ี 

 ตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดีนั้น เงินรางวลัพิเศษไม่น่าจะมี ทั้งน้ีเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ นั้นไม่ตอ้ง
ไปกงัวลท่ีจะพยายามสร้างกาํไรดงัท่ีปรากฎในต่างประเทศหลายบริษทัท่ีมีค่าตอบแทนจูงใจทาํนองน้ี นอกจากน้ี นกัลงทุน
สถาบนัท่ีมีมาตรฐานสูงกจ็ะมองวา่ หากค่าตอบแทนกรรมการมีความสัมพนัธ์โดยตรงหรือโดยออ้มกบัผลประกอบการแลว้ 
จะทาํใหค้วามเป็นอิสระของคณะกรรมการทั้งชุดลดลง 
 
 นายเจอดศักดิ์ เจิงกลิน่จันทน์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็นดงัน้ี 

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเหมาะสมก็ควรมีการเปิดเผยขอ้มูล
ผลงานของคณะกรรมการให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาด้วย การพิจารณาจากขนาดบริษทั และอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวไม่
เพียงพอต่อการพิจารณา การท่ีกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองไดรั้บค่าตอบแทนทั้ งสองอตัรานั้นมีขอ้มูลเพียงแค่ว่า 
กรรมการมาประชุมก่ีคร้ัง แต่ไม่มีขอ้มูลวา่ ท่ีมาประชุมแต่ละคร้ังท่านไดมี้การเสนออะไรท่ีเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุ้นบา้ง 
เม่ือเงินปันผลกบัราคาหุ้นไม่ไดต้อบสนองความคาดหวงัของผูถื้อหุ้นก็ตอ้งเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการทั้งชุด
ดว้ย และการท่ีมีกรรมการ 14 หรือ 15 คน นั้น มีความจาํเป็นท่ีตอ้งมีกรรมการจาํนวนมากขนาดน้ีหรือไม่ โดยในความเห็น
ของผูถื้อหุน้นั้น เม่ือผลงานของบริษทัฯ ลดลงค่าตอบแทนกรรมการกค็วรจะลดลงดว้ย 

 
ประธานฯ   กล่าวขอบคุณขอ้สังเกตของผูถื้อหุ้นและจะนาํไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ สําหรับ
ผลงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีซ่ึงประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะได้
รายงานวา่ มีผลงานดา้นใดบา้ง ส่วนในเร่ืองค่าตอบแทนนั้นไดพิ้จารณาธุรกิจของบริษทัฯ เทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียนท่ี
อยูใ่นระดบัเดียวกนัแลว้ อยา่งไรกต็าม จะขอรับขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ไวพิ้จารณาต่อไป 
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   หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมแลว้ และไม่มีขอ้
ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี  

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจําปี 2558 ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย 1,505,287,077 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ 99.95 

 ไม่เห็นด้วย           540,800 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ      0.04 

 งดออกเสียง           180,512 คะแนน คดิเป็นร้อยละ      0.01 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2558 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนาํเสนอรายละเอียด
ต่อท่ีประชุม  

 นายจุลสิงห์ฯ รายงานวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 120 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 38 กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้ง
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้     

 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ซ่ึง
เป็นสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนักบับริษทัยอ่ย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2558 โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคน
ใดคนหน่ึงตามรายช่ือต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
 

1. นายวนิิจ ศิลามงคล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378  หรือ 
2. นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068  หรือ  
3. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3565  หรือ 
4. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6333 

 ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดส่้วนเสีย กบับริษทัฯ/
บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 และ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจาํปี 2558 และรายไตรมาส ดงัน้ี 

1.  ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 
-  ค่าสอบบญัชีประจาํปีและรายไตรมาส จาํนวน 2,540,000 บาท  
-  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริงระหว่างปฏิบัติงาน เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของ

 ค่าตอบแทน 

2.  ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) 
-  ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน บตัรละ 75,000 บาท  
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โดยอตัราค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นอตัราเดิม เช่นเดียวกบัปีก่อน 

 หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
มีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 
 นายววิฒัน์ คูสกลุ - ผู้ถือหุ้น สอบถามและเสนอแนะดงัน้ี 

1) บริษทัฯ ควรเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและให้บริษทัยอ่ยดาํเนินการในทิศทางเดียวกนั ไม่
ควรแต่งตั้งบริษทัผูส้อบบญัชีตามบริษทัยอ่ย 

2) มีการเปรียบเทียบบริษทัผูส้อบบญัชีอ่ืนๆ กบับริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั (KPMG) 
หรือไม่  

3) บริษัทฯ ใช้หลกัเกณฑ์ใดในการต่อรองค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพราะหาก KPMG สามารถ
ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และบริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่งจริงจงั ปริมาณงาน     
ท่ี KPMG จะตอ้งตรวจสอบ ควรจะมีปริมาณลดลง ดงันั้น ค่าใชจ่้ายท่ีคงเดิมหมายความวา่ค่าใชจ่้ายรายชัว่โมงเพิ่มข้ึน  

4) บริษทัฯ ควรช้ีแจงเปรียบเทียบขอ้มูลเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทราบเกณฑใ์นการต่อรองค่าตอบแทนการสอบ
บญัชี และช้ีแจงเหตุผลท่ีเลือก KPMG ดว้ย 

5) เหตุใดค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงสูงกว่าบริษทัอ่ืน 
(บริษทัฯ บตัรละ 75,000 บาท บริษทัอ่ืนบตัรละ 60,000 บาท) 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่บริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี แลว้บริษทัยอ่ยจึงพิจารณาดาํเนินการในทิศทาง
เดียวกนั นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบั ผลงานของ KPMG อยู่
เสมอเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ KPMG สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ส่วนปริมาณงานท่ีจะตอ้ง
ตรวจสอบนั้นมีปริมาณเท่าเดิม 

 หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมแล้วและไม่มีข้อ
ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี 
 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558 ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย 1,469,423,688 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ 99.23 

 ไม่เห็นด้วย      11,445,358 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ     0.77 

 งดออกเสียง      25,189,343 คะแนน    
 

ระเบียบวาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่รบวาระ ประจําปี 2558 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระน้ี ประธานฯ ขอให้กรรมการท่ีครบวาระทุกท่านออกจากท่ีประชุม ได้แก่            
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์, นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร, นายทศพร ศิริสัมพนัธ์, นายอธิคม เติบศิริ และขอให้กลบัเขา้ห้องประชุม
อีกคร้ังหลงัการประชุมระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ 
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 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนนาํเสนอรายละเอียดระเบียบวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

 
 พล.อ. จิระเดช ฯ รายงานวตัถุประสงค์และเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 70 และมาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17  และขอ้ 18 
กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด และในการประชุมผูถื้อหุน้สามญั
ประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซ่ึง
พน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกได ้    

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 น้ี  มีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงัน้ี  
(1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  
(2) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร 
(3) นายทศพร ศิริสัมพนัธ์ 
(4) นายอธิคม เติบศิริ และ 
(5) ตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงเน่ืองจากนายทวารัฐ สูตะบุตร ขอลาออกก่อนครบวาระ 

 ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีครบวาระในปีน้ี บริษทัฯ ได้
ประกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมและตรงตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดเพ่ือเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการบริษทัฯ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุเขา้มายงับริษทัฯ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงไดด้าํเนินการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิตามกระบวนการ
สรรหาอย่างครบถ้วน และได้นําเสนอรายช่ือบุคคลท่ีผ่านการพิจารณาแล้วต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

(1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหน่ึง   
(2) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร  เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหน่ึง   
(3) นายทศพร ศิริสัมพนัธ์  เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหน่ึง   
(4) นายอธิคม เติบศิริ  เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหน่ึง และ 
(5) นายธรรมยศ ศรีช่วย  เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงเน่ืองจาก  

     นายทวารัฐ สูตะบุตร ขอลาออกก่อนครบวาระ 
 ประวติัโดยสังเขปของทั้ ง 5 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีด้วยมาดว้ย 4 ในเอกสารเชิญประชุม หน้า 11-21 

ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้     
 จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี     

ผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
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 นายเกยีรตศัิกดิ์ จีรเธียรนาถ – ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 15 ท่านมากเกินไปหรือไม่ บริษทัพลงังานขนาดใหญ่ของต่างประเทศมี

จาํนวนกรรมการเพียง 12 – 13 ท่านเท่านั้น แต่ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถสูง กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนาน
เกินไปอาจไม่มีแนวคิดใหม่ๆ  

ประเด็นถัดมาเก่ียวกับรายงานการแสดงโครงสร้างฝ่ายจัดการ ในรายงานประจาํปี หน้า 74 แสดง
ตาํแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงตํ่ากว่าประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (CEO) ซ่ึงไม่น่าจะถูกตอ้งและยงัมีเส้นประไปยงั 
CEO อีกดว้ย ซ่ึงขดักบัหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงควรแยกระหวา่งหนา้ท่ีปฏิบติังานและการควบคุมออกจากกนั  

สําหรับคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ก็มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานในแต่ละคณะ บริษทัฯ 
ควรพิจารณาแต่งตั้งผูมี้ความรู้ความสามารถตรงกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการของ 
บริษทัฯ ใหสู้งข้ึน 

จากขอ้มูลในรายงานประจาํปีพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมบ่อยมาก ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีหนา้ท่ีตรวจสอบกิจกรรม งานประจาํ หรืองานปกติ แต่ควรทาํหนา้ท่ีกาํกบัให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความ
เขม้แข็งและมีอิสระ สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทาํงานและความถูกตอ้งของงบการเงิน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าท่ีตอ้งให้หลกัประกนัว่า ผูส้อบบญัชีอิสระจะไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายจดัการในการให้ความเห็นต่องบ
การเงิน 

 
 นายววิฒัน์ คูสกลุ – ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดงัน้ี 

เสนอใหก้รรมการรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเพียงคณะใดคณะหน่ึง โดยเลือกรับค่าตอบแทนท่ีมี
อตัราสูงกวา่ส่วนเบ้ียประชุมกข็อใหจ้าํกดัใหจ่้ายเดือนละหน่ึงคร้ัง ถึงแมจ้ะมีการประชุมมากกวา่หน่ึงคร้ังกต็าม และจากการ
พิจารณาคุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบว่า มีผูจ้บการศึกษาทางดา้นบญัชีเลย มีกรรมการท่านหน่ึงท่ีจบ
การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงอาจจะพอมีความรู้ทางบัญชีบ้าง แต่ไม่มั่นใจว่า มีความรู้เพียงพอหรือไม่  ขอให้
คณะกรรมการพิจารณาในประเดน็น้ีดว้ย 
 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา่ ภาพโครงสร้างฝ่ายจดัการ ท่ีแสดงไวอ้าจทาํใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจคลาดเคล่ือน ในความเป็นจริงแลว้ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ อยูภ่ายใตค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไม่ไดร้ายงานต่อ CEO ซ่ึงจะขอรับไปแกไ้ขใน
ปีถดัๆ ไป เส้นประไปยงั CEO แสดงถึงการประสานงานไปยงัส่วนต่างๆ ฝ่ายตรวจสอบภายในข้ึนตรงกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

 ส่วนประเด็นความถ่ีของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบนั้ นแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความกระตือรือร้นติดตามงานตรวจสอบต่างๆ สาํหรับประเดน็จาํนวนกรรมการบริษทัฯ จะขอรับไปพิจารณา 
โดยบริษทัฯ มีจาํนวนกรรมการ 15 ท่านมานานแลว้ และคณะกรรมการสรรหาฯ ก็ไดพ้ยายามคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถหลากหลายเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัฯ 
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มตทิี่ประชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มมีติอนุมัติ
แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายช่ือดังต่อไปนีเ้ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

(1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  

  เห็นด้วย 1,477,287,400 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ 98.11 

  ไม่เห็นด้วย      28,527,103 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ      1.89 

  งดออกเสียง           281,204 คะแนน   
(2) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้  

  เห็นด้วย 1,475,629,300 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ 98.36 

  ไม่เห็นด้วย      24,546,528 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ      1.64 

  งดออกเสียง        5,919,879 คะแนน   
(3) นายทศพร ศิริสัมพนัธ์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้

  เห็นด้วย 1,505,731,503 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ 99.99 

  ไม่เห็นด้วย             76,300 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ      0.01 

  งดออกเสียง           287,904 คะแนน  
(4) นายอธิคม เตบิศิริ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  

  เห็นด้วย 1,477,570,300 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ 98.12 

  ไม่เห็นด้วย       28,238,403 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ      1.88 

  งดออกเสียง            287,004 คะแนน       
(5) นายธรรมยศ ศรีช่วย โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

  เห็นด้วย 1,477,543,800 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ 98.12 

  ไม่เห็นด้วย      28,250,003 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ      1.88 

  งดออกเสียง           301,904 คะแนน      

ระเบียบวาระที ่6   พจิารณาแก้ไข/เพิม่เตมิข้อบังคบับริษัทฯ 

 ประธานฯ รายงานวตัถุประสงค์และเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 31 กาํหนดให้

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั คือ กรรมการ 2 คนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญับริษทั ทาํใหบ้ริษทัฯ 

ขาดความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกิจ และเป็นการกาํหนดท่ีแตกต่างจากบริษทัชั้นนาํทัว่ไปซ่ึงกาํหนดให้ผูบ้ริหารสูงสุด

สามารถลงนามผกูพนับริษทัไดโ้ดยลาํพงัดว้ย ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) มาตรา 31 และขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 37 (2) (ง) กาํหนดให้ การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ 

ขอ้บงัคบัของบริษทัตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาและเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาแก้ไข

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 31 โดยให้ยกเลิกขอ้ความเดิมและให้ใชข้อ้ความใหม่ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี รวมทั้งแกไ้ข 

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงถอ้ยคาํใด ๆ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยอ์าจมีขอ้คิดเห็นและ/หรือขอใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติม 
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ขอ้ความเดิม  

 “กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  คือ กรรมการสอง (2) คน  ลงลายมือช่ือร่วมกัน  และ

ประทับตราสาํคัญของบริษัท 

 คณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณากาํหนดและ แก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงนามผูกพัน

บริษัทได้” 

ขอ้ความใหม่ 

 “กรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพันบริษัทได้คือ (1) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงลายมือช่ือและประทับตราสาํคัญ

ของบริษัท หรือ (2) กรรมการอ่ืนสอง (2) คนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสาํคัญของบริษัท 

 คณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณากาํหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงนามผูกพัน

บริษัทได้” 

 จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผู ้

ถือหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 
 นายพฤทธานันท์ ศรีวงศ์เลยีง – ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดงัน้ี 

 การลงลายมือช่ือของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูพ้นับริษทัฯ ซ่ึงเดิม คือ กรรมการสอง (2) คน ลง
ลายมือช่ือร่วมกนั และประทับตราสําคญัของบริษทั นั้นเหมาะสมอยู่แลว้ เน่ืองจากถือเป็นการคานอาํนาจกนัระหว่าง
กรรมการ โดยเฉพาะในประเด็นการสั่งจ่ายเงินออกจากบริษทัฯ จะมีความรัดกุม แต่หากเปล่ียนแปลงเป็นขอ้ความใหม่ 
โดยเฉพาะในขอ้ (1) ซ่ึงกาํหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถลงนามไดโ้ดยลาํพงันั้น จะเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจาก
จะเป็นการมอบอาํนาจให้แก่บุคคลเพียงคนเดียว เกรงวา่จะเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่เหมาะสมเช่นเดียวกนักรณีทุจริตซ่ึงเป็นข่าว
อยูใ่นปัจจุบนั 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา่ ปัจจุบนั ธุรกิจของบริษทัฯ มีการขยายขอบเขตมากข้ึนและมีธุรกรรมจาํนวนมาก ประกอบกบั
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ นั้นใชม้านานแลว้ จึงควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้คลา้ยคลึงกบัขอ้บงัคบัของบริษทัมหาชนชั้นนาํอ่ืนๆ 
การมอบอาํนาจในการลงนามเอกสารต่างๆ ให้แก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารนั้น ในทางปฏิบติั บริษทัฯ มีระเบียบปฏิบติั 
ท่ีวา่ดว้ยการกาํหนดขอบเขตและอาํนาจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารควบคุมไวอี้กชั้นหน่ึง อาทิ กรณี
การลงทุนต่างๆ ยงัคงจาํเป็นจะตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นตน้ จากนั้น ไดม้อบหมายให้นายจุล
สิงห์ วสันตสิงห์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบใหข้อ้มูลเพ่ิมเติม 

นายจุลสิงห์ฯ ช้ีแจงว่า ปกติ ผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีจะมีอาํนาจในการลงนามผูกพนันิติบุคคล โดยเฉพาะของหน่วยงาน
ภาครัฐนั้นจะมีเพียงบุคคลท่ีมีอาํนาจสูงสุดเพียงผูเ้ดียว เช่น รัฐมนตรี อธิบดี ปลดักระทรวง เป็นตน้ ซ่ึงในกรณีของบริษทัฯ 
นั้น ก็คือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร อย่างไรก็ตาม การลงนามผูกพนับริษทัของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารนั้นมีระเบียบ
ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีกาํหนดขอบเขตไวแ้ลว้ ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัท่ีคลา้ยคลึงกบับริษทัชั้นนาํอ่ืนๆ ในปัจจุบนั แต่หากเกิดกรณีท่ี
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ก็มีการระบุให้กรรมการอ่ืนสอง (2) คน ลงลายมือช่ือร่วมกนั และ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทัไดเ้ช่นกนั 
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 นายววิฒัน์ คูสกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี 

เสนอขอให้เพ่ิมเติมขอ้ความเพ่ือกาํหนดขอบเขตอาํนาจการลงนามของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารให้
ชดัเจนว่า  ให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีอาํนาจในการลงนามผูกพนับริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย
เน่ืองจากไม่วา่จะเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลงนามเพียงลาํพงั หรือกรรมการอ่ืนสอง (2)  คน ลงลายมือช่ือร่วมกนั กถื็อ
วา่ ลงนามผกูพนัในฐานะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ ท่ีตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั เพ่ือให้ขอบเขตอาํนาจในการลงนามผกูพนั
ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารชดัเจนมากยิง่ข้ึน จากนั้น จึงไปกาํหนดขอบเขตการมอบอาํนาจใหล้ะเอียดอีกคร้ัง 

ประธานฯ  ช้ีแจงว่า ตามท่ีไดช้ี้แจงเบ้ืองตน้แลว้ว่า การลงนามผูกพนับริษทัฯ ของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารนั้นมี
ระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ท่ีกาํหนดขอบเขตไวอ้ย่างชัดเจนและจะต้องมีมติคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เรียบร้อย          
ตามระเบียบปฏิบติั มิใช่จะกระทาํการใดๆ ตามท่ีตอ้งการไดโ้ดยลาํพงั แต่สําหรับกรณีท่ีเป็นการดาํเนินงานตามปกติของ
บริษทัฯ นั้น ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารควรจะมีอาํนาจกระทาํการไดโ้ดยลาํพงั เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกิจ 
ซ่ึงขอ้บงัคบัท่ีขอแกไ้ขนั้น บริษทัฯ ไดศึ้กษามาอยา่งรอบคอบและมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

หลงัจาก ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมแลว้ และไม่มีขอ้
ซกัถามและขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติระเบียบวาระน้ี 

 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย 1,464,455,972 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ 97.24 

 ไม่เห็นด้วย      16,436,300 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ      1.09 

 งดออกเสียง      25,204,035 คะแนน คดิเป็นร้อยละ      1.67 

 

ระเบียบวาระที ่7   เร่ืองอืน่ๆ  

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 25 กนัยายน ถึง 31 ธันวาคม 2557 แต่เม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ 
ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ือง หรือระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทัฯ แต่อยา่งใด 

ประธานฯ แจง้หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม นอกเหนือจากวาระท่ีกาํหนดในหนังสือ
เชิญประชุม ว่าหากมีผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะประสงคท่ี์จะเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ีกาํหนดในหนังสือ
เชิญประชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2532 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กาํหนดไว้
วา่ เม่ือท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึง
มีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ี
กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ด ้ 

 ดงันั้น หากมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระการ
ประชุมจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่ 680,009,291  หุน้
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จากจาํนวนหุ้นทั้งหมด 2,040,027,873  หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ท่ีประชุมพิจารณาได ้จากนั้น จึงเปิดโอกาสให ้       
ผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี  

 
 นายววิฒัน์ คูสกลุ – ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

เน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นทยอยมาลงทะเบียนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ในรายงานการประชุมแต่ละวาระนั้นมี
คะแนนเสียงไม่เท่ากนั หากมีการแสดงสรุปจาํนวนผูถื้อหุ้นและจาํนวนหุ้นท่ีมาลงทะเบียน ก่อนการลงมติในทุกระเบียบ
วาระ จะช่วยใหก้ารสรุปคะแนนของแต่ละวาระมีความชดัเจนยิง่ข้ึน 
 
ประธานฯ  กล่าวขอบคุณสาํหรับขอ้เสนอแนะ และช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานฯ ไดช้ี้แจงแลว้วา่ 
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการทยอยลงทะเบียนและเขา้หอ้งประชุม ดงันั้น ผลคะแนนในแต่ละวาระ
อาจจะไม่เท่ากนั อยา่งไรกต็าม ขอรับความคิดเห็นดงักล่าวไปปรับปรุงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังต่อไป 

 
 Mr. BASANT KUMAR DUGAR มีขอ้สังเกต  และแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

1) ขอช่ืนชมในการดาํเนินงานของบริษัทฯ ท่ีมีจุดแข็งอย่างมาก โดยเฉพาะอตัราส่วนสภาพคล่อง  
(Current Ratio) ของบริษทัฯ ซ่ึงแสดงในหนา้สรุปขอ้มูลสําคญัทางการเงินของรายงานประจาํปีนั้นค่อนขา้งดีและมีความ
น่าสนใจในการท่ีจะดึงดูดใหน้กัลงทุนมาลงทุนในหุน้ของบริษทัฯ มากข้ึน 

2) มีข้อเสนอแนะว่า ควรจะมีการเพ่ิมข้อมูล “อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน” 
(Operational Cash Flows) ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีดี มาไวใ้นหนา้สรุปขอ้มูลสาํคญัทางการเงิน เน่ืองจาก บริษทัท่ีมีผลขาดทุนจาก
การดาํเนินงาน แต่อตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานยงัคงมีแนวโนม้ท่ีดีสามารถสะทอ้นให้เห็นวา่  บริษทัฯ 
ยงัมีแนวโนม้การเติบโตท่ีดีและเหมาะสมแก่การลงทุน  

3) มีขอ้เสนอแนะวา่ ควรจะมีการแจกแจงรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลรายไดท่ี้นอกเหนือจากรายไดจ้าก
การขายเพ่ิมเติม 

4) ขอช่ืนชมถึงคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีผลกัดนันโยบายดา้นความยัง่ยืนจนบริษทัฯ 
ไดรั้บการประกาศให้เป็นสมาชิกของดชันีความยัง่ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ซ่ึงถือเป็นการนอ้มนาํ
พระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) มีขอ้เสนอแนะว่า ควรจะมีการอพัโหลดงบการเงินให้แก่ผูถื้อหุ้นและจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นเป็น ลิงค์
สําหรับดาวน์โหลดผ่านทางเวปไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือประหยดัค่าใช้จ่ายในการจดัทาํซีดีรอม หนังสือรายงานประจาํปี 
ตลอดจนเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึงดว้ย 

6) มีขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงผลกาํไรเม่ือเทียบกบัมูลค่าสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีมีอยู่ (Return on 
Asset : ROA) และผลกาํไรเม่ือเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity  : ROE) ดงัน้ี 

 เพ่ิมสัดส่วนทรัพยสิ์นท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้
 นาํบริษทัในเครือท่ีมีผลการดาํเนินงานดีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
 ควรมีการประเมินมูลคา่สินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset) ใหม่ทุกๆ 3 ปี เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริง 
 ควรมีการยดือายกุารใชง้านของเคร่ืองจกัรต่างๆ ใหน้านข้ึน 

ประธานฯ  กล่าวขอบคุณสาํหรับขอ้เสนอแนะ และขอรับความคิดเห็นดงักล่าวไปพิจารณาต่อไป 
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